

DANH MỤC

Nội dung truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2025
(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND, ngày /3/2025 của Chủ tịch UBND xã Hành Thiện)

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì thực hiện	Cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện	Thời gian thực hiện
I	Truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính			
1	Thường xuyên hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện các TTHC đúng theo quy trình của pháp luật.	Văn phòng UBND xã.	Các ngành và bộ phận.	Thường xuyên
2	Thường xuyên phát các tin bài, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích kinh tế - xã hội của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC thông qua hệ thống Đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động và trên Trang tin điện tử của xã.	Đài Phát thanh xã.	Các ngành và bộ phận.	Thường xuyên
II	Truyền thông hỗ trợ việc phản ánh, kiến nghị của người dân và nâng cao nhận thức về cải cách TTHC			
1	Tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị về những tiêu cực trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC; thông tin về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị liên quan đến TTHC.	Văn phòng UBND xã.	- Các ngành và bộ phận liên quan; - Đài Phát thanh xã;	Thường xuyên
2	Tuyên truyền về các kết quả, các mô hình, giải pháp hay, tấm gương điển hình tiên tiến trong công tác cải cách TTHC.	- Công chức phụ trách VH TT; - Văn phòng UBND xã.	- Đài Phát thanh xã	Thường xuyên

3	Lồng ghép công tác truyền thông và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC.	Văn phòng UBND xã.	- Các ngành và bộ phận liên quan; - Đài Phát thanh xã.	Thường xuyên
III	Truyền thông hỗ trợ việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính			
1	Tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức đoàn thể xã hội, doanh nghiệp, cá nhân và các đối tượng chịu sự tác động của TTHC tham gia đóng góp sáng kiến cải cách TTHC; tham gia giám sát chặt chẽ việc tuân thủ thực hiện TTHC.	- Văn phòng UBND xã; - Đài Phát thanh xã.	Các ngành và bộ phận liên quan.	Thường xuyên
2	Thực hiện việc niêm yết công khai đầy đủ danh mục và nội dung TTHC được sửa đổi, bổ sung của các ngành tại trụ sở UBND xã theo hướng dẫn của cấp trên.	Các ngành và bộ phận liên quan.	Văn phòng UBND xã.	Thường xuyên
IV	Truyền thông về thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến			
1	Tuyên truyền lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến được giảm 50% phí, lệ phí theo quy định tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/02/2022.	Văn phòng UBND xã.	Các ngành và bộ phận liên quan.	Thường xuyên
2	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tăng tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; hồ sơ giải quyết TTHC được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc các cơ quan liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; hồ sơ TTHC đã giải quyết thành công được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng.	Văn phòng UBND xã.	- Các ngành và bộ phận liên quan; - Đài Phát thanh xã.	Thường xuyên

3	Tuyên truyền các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân khi thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công (<i>theo hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06</i>) đến CBCC thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC.	Văn phòng UBND xã.	Các ngành và bộ phận liên quan	Thường xuyên
V	Truyền thông về tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông			
1	Tiếp tục tham mưu thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã.	Văn phòng UBND xã	Các ngành và bộ phận liên quan.	Thường xuyên
2	Tiếp tục tham mưu với các cấp tổ chức Hội nghị tập huấn cho CBCC tại bộ phận Một cửa, về kiến thức về cải cách TTHC, nghiệp vụ chuyên môn về tiếp nhận, xử lý hồ sơ.	Văn phòng UBND xã	Các ngành và bộ phận liên quan.	Thường xuyên
